

สรุปมติของการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นวมาน

วาระ	เรื่อง	สาระสำคัญโดยย่อและมติคณะกรรมการประจำคณะ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ๑.๑ รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	นางสาวมัลลิกา นาจันทอง รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เป้าหมายที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๙,๕๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายไปแล้ว ๑๖,๗๕๐ บาท คงเหลือ ๒๒,๗๕๐ บาท ในส่วนของโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ โครงการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการวิจัยทำทนายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ปี ๒๕๖๑ พื้นที่เป้าหมายคือ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีโครงการวิจัยรวม ๗ โครงการ (โครงการเดี่ยว ๑ โครงการ โครงการชุด ๒ โครงการ และโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ ๖ โครงการ) มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ	รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย
	๑.๒ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	นางสาวมัลลิกา นาจันทอง รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง A ๒๐๒ คณะศิลปศาสตร์ โดยมีนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนทั้งสิ้น ๕ สาขาวิชา จึงฝากหัวหน้าสาขาวิชา แจ้งอาจารย์ในสาขาเข้าร่วมโครงการด้วย มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ	รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยปรับแก้ไขเล็กน้อยตามที่คณะกรรมการประจำคณะฯ เสนอ ในหน้าที่ ๖ จากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ใช้งบประมาณส่วนตัว แก้ไขเป็น คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ที่ใช้งบประมาณส่วนตัว	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่อง	-	
๔	เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคปกติ	ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ผลการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคปกติ ร่วมกัน มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองผลการศึกษานักศึกษาของนักศึกษาเฉพาะกรณีที่ไม่มีปัญหา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาผลการศึกษาครั้งถัดไป ให้สาขาวิชาพิจารณาเบื้องต้นพร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอเข้าคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา และเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาควรสรุปผลเป็นรายวิชา	รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย
	๔.๒ พิจารณานุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคปกติ	ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้ นิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ๑. นางสาวสุภาภรณ์ เห่งบุญมา ๕๘๒๑๐๖๐๑๑๑๒ มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคปกติ จำนวน ๑ คน ดังรายชื่อข้างต้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย

วาระ	เรื่อง	สาระสำคัญโดยย่อและมติคณะกรรมการประจำคณะ	ผู้รับผิดชอบ
๔	๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ. ๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)	ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาสาระในการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ดังนี้ ๑) จากเดิม นางสาวอภิญญา อ้นพันลำ เนื่องจาก ลาออกจากราชการ เปลี่ยนแปลงเป็น นางกนกนเตร พินิจดำนกลาง ๒) จากเดิม นายคมกริช ทองนาค เนื่องจากย้ายไปคณะศึกษาศาสตร์ฯ เปลี่ยนแปลงเป็น นางสาวกานต์ชนก ดาบสมเด็จ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	สาขาวิชานิติศาสตร์/ รองคณบดีงาน บริการการศึกษา และวิจัย
	๔.๔ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	นางสาวมัลลิกา นาจันทอง รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๕ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ๓.๓๓ อยู่ในระดับพอใช้ มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น	รองคณบดีงาน บริการการศึกษา และวิจัย
	๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒	ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกัน มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	รองคณบดีงาน บริการการศึกษา และวิจัย
	๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)	ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นหลักในการทำหลักสูตร WIL ร่วมกันกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งให้ทำเป็นหลักสูตรเดียวกัน โดยให้ใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เต็มที่ ตามนโยบายของคณะกรรมการประจำคณะฯ โดยเพิ่มเติมปรับชื่อตามคำแนะนำครั้งก่อนหน้าคือ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ หรือภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (English for services industry)	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อ การท่องเที่ยวและ การบริการ/หัวหน้า สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ
๕	เรื่องอื่น ๆ ๕.๑ การประชุมครั้งถัดไป	กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ	เลขานุการ